

วาทีนักรกภูมหาย

หลักใจชีวิตและการทำงานของอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์



หลักใจในการทำงาน เสาค้ำของชีวิต

“คนเรานี้จะมีความสำเร็จในชีวิตที่ดีตามความปรารถนาของตนได้ ผมว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ถูกที่สุด ขอให้ดำเนินรอยตามท่านคือท่านสอนว่าจิตเป็นผู้นำ อะไร ๆ ก็มาจากความคิดคือจิตของเราก่อน... ไม่ว่าจะทำงานสำคัญหรือไม่สำคัญ ถ้าจิตเราดี มั่นคง งานของเรานี้ก็จะได้ผลสำเร็จดีทุกที... สำคัญที่สุดขอให้ฝึกจิตให้มั่นคงให้บริสุทธิ์แล้วนำการกระทำของเราไปตลอด จิตดียอมนำไปในทางที่ดี... คนเราทั้งหลายในโลกนี้จะทำงานให้เป็นประโยชน์แก่สังคมได้ก็ต้องมีหลักใจ... อันนี้สำคัญที่สุด”

เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในโลก

“เรื่องการเงินนี้ พูดกันลำบาก บางคนเห็นว่า “เงินสำคัญที่สุดในโลก” “ความสำเร็จในชีวิตอยู่ที่การมีเงิน” และอะไร ๆ ทำนองนี้อีกมาก

แต่ขอให้เราไตร่ตรองดูให้ดีด้วยความสงบว่า จริงหรือไม่จริง สมมติว่า เรามีความสำเร็จในการเงินอย่างยอดเยี่ยม แต่ความสำเร็จนั้นเป็นผลจากการที่เราหาเงินมาได้ อย่างไรก็ตามศีลธรรมอาจหาย จากความเป็นผู้คดในช่องอับในกระดุก อย่างนี้เราจะถือว่าเป็นความสำเร็จในชีวิตหรือ? ถ้ามจริง ๆ เถอะ

เงินเป็นของสำคัญ และเป็นของจำเป็นแก่การครองชีวิตของเราก็จริง แต่ถ้าเงินนั้น “ร้อน” หรือ “สกปรก” เงินนั้นจะอำนวยความสะดวกให้แก่เราจริงหรือ?

เราทำางานดี เงินย่อมดีตาม เรามีวิชาความรู้สูงและเก่งกล้า รายได้ของเราย่อมสูงตาม ฉะนั้นเงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในโลก มีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าคือการทำงานและวิชาความรู้ตั้งว่านั่น เป็นต้น”

สิ่งที่ภูมิใจที่สุดในชีวิต

“สำหรับผมแล้วทุกงานที่รับภาระมานี้ผมภูมิใจทั้งหมด เพราะผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เสมอ ไม่ว่าในหน้าที่เล็กน้อยหรือหน้าที่ใหญ่ยิ่งก็ตาม ผมขอทำด้วยความบริสุทธิ์ ความยุติธรรมซื่อสัตย์สุจริตในทุกอาชีพ แม้แต่เป็นผู้พิพากษาเด็ก ๆ อยู่ผมก็ยังถือหลักความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ยอมมอมแมกไปทางอื่นเลย”

“ผมถืออย่างเดียวที่เป็นคติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทำงานอะไรก็ตาม ให้ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งขอให้มีความบริสุทธิ์สมบูรณ์โดยสิ้นเชิงทั้งกายและใจ...สำคัญที่ใจ อันนี้ต้องถือสูงสุด”

คำฝาก

“ผมอยากให้คนหนุ่มสาวสนใจในศาสนาให้มากขึ้น เพื่อสกัดกั้นวัฒนธรรมต่างประเทศ เพราะถ้าไม่มีการต่อต้านก็อาจไม่มีความเป็นไทยเหลืออยู่”

“ความฝันของผมอยากให้นักศึกษาทุกคนเป็นคนดีและมีฝีมือ คนดีนั้นหมายถึงคนที่อยู่ในศีลธรรม ไม่ทุจริต คิดมิชอบ ไม่คอร์รัปชั่น มีฝีมือคือวิชาเก่งในแต่ละสาขาของตนจนคนอื่นยกนิ้วให้”